

บัญชีรายละเอียดการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน

เอกสารแนบ

ลำดับที่	ชื่อ / ส่วนราชการ / ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ขอเข้ารับการ ประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อผลงานที่เสนอประเมิน/ ข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน	ผลการพิจารณา
๑	<p><u>กองการเจ้าหน้าที่</u> <u>กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม</u> นายสุรเชษฐ์ จิตต์เอื้อเพื่อ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ</p>	๘๙	<p><u>กองการเจ้าหน้าที่</u> <u>กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม</u> นายสุรเชษฐ์ จิตต์เอื้อเพื่อ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ</p>	๘๙	<p><u>ชื่อผลงานที่เสนอประเมิน</u> <u>เรื่อง</u> แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมพัฒนาที่ดิน <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> เดือนกันยายน ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ <u>ผู้ดำเนินการ</u> ๑. นายสุรเชษฐ์ จิตต์เอื้อเพื่อ มีหน้าที่ ดำเนินการศึกษา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการจัดการเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และกระบวนการ การจัดการข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ รวมทั้งยกร่างคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน ของกรมพัฒนาที่ดิน ปฏิบัติงานร้อยละ ๘๐ ๒. นางมาลินี คุณะติลก จำปาทอง มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ และตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือ การจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมพัฒนาที่ดิน ปฏิบัติงานร้อยละ ๑๐ ๓. นางสาวกมลพร บุญศิริ มีหน้าที่ ควบคุมกำกับ ให้คำปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการยกร่างคู่มือ การจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมพัฒนาที่ดิน ปฏิบัติงานร้อยละ ๑๐ <u>ข้อเสนอแนวความคิดพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน</u> <u>เรื่อง</u> การสื่อสาร รณรงค์ และประชาสัมพันธ์งานด้านส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใส ผ่านเว็บไซต์ กรมพัฒนาที่ดิน</p>	<p>เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในการ ปฏิบัติงาน ผ่านการประเมิน คุณลักษณะของบุคคลตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้ง มีความพร้อมในการจัดทำ ผลงาน</p>

ลำดับที่	ชื่อ / ส่วนราชการ / ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ขอเข้ารับการ ประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อผลงานที่เสนอประเมิน/ ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน	ผลการพิจารณา
๒	<p><u>สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน</u> <u>กลุ่มวางโครงการ</u> นายธนภัทร งามดี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ</p>	๑๔๗๑	<p><u>สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน</u> <u>กลุ่มวางโครงการ</u> นายธนภัทร งามดี วิศวกรโยธาชำนาญการ</p>	๑๔๗๑	<p>ชื่อผลงานที่เสนอประเมิน เรื่อง การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบสระน้ำในโครงการ แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานเชิงวิศวกรรม ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้ดำเนินการ ๑. นายธนภัทร งามดี มีหน้าที่ รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบ และวางแผนการดำเนินงาน ปฏิบัติงานร้อยละ ๘๐ ๒. นายธนากร นาเชียงใต้ มีหน้าที่ ตรวจสอบและ วางแผนโครงการ กำกับดูแล และให้คำแนะนำการออกแบบ ปฏิบัติงานร้อยละ ๒๐ ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำจากแหล่งน้ำ ในไร่นานอกเขตชลประทาน</p>	<p>เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในการ ปฏิบัติงาน ผ่านการประเมิน คุณลักษณะของบุคคลตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้ง มีความพร้อมในการจัดทำ ผลงาน</p>